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สารจากประธานสภาคณาจารย์ สารจากประธานสภาคณาจารย์ 
โดย  ศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์โดย  ศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์

สวัสดีประชาคมมหิดลทุกท่าน

	 ตามท่ีได้ประชาสัมพันธ์ไปเม่ือเดือนท่ีแล้วนะคะว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลของเราได้รับการ 
ยกย่องเป็นอาจารยด์เีดน่แห่งชาต	ิประจำาปี	2567	โดยอาจารย์ท้ัง	2	ท่านเคยไดร้บัรางวลัอาจารยตั์วอย่างของ 
สภาคณาจารย์ฯ	 และจากการพิจารณาอย่างเข้มข้นของคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์
และบุคลากร	สภาคณาจารย์	จึงได้เสนอชื่ออาจารย์ตัวอย่างฯ	 ของเราไปยัง	 ท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	 (ปอมท.)	 และผลการพิจารณาเป็นท่ีน่ายินดีอย่างย่ิง	 เม่ือ	 ศาสตราจารย์	 
นพ.ชาญวิทย์	 พรนภดล	 จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่น 
แห่งชาติ	สาขารับใช้สังคม	และ	รองศาสตราจารย์	ดร.โสภนา	ศรีจำาปา	จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย	 ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ	 สาขามนุษยศาสตร์	 ซึ่งได้เข้ารับโล่พระราชทาน 
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	 ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ	ปอมท.	เมื่อวันที่	21	พฤศจิกายน	2567	ที่ผ่านมา	จัดโดย	ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	 (ปอมท.)	 ร่วมกับ	 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ณ	 โรงแรมอวานี	 
ขอนแก่น	โฮเทล	แอนด์	คอนเวนชั่น	เซ็นเตอร์	จังหวัดขอนแก่น	โดย	รองประธาน	คนที่	1	และ	2	เป็นผู้แทนจาก 
สภาคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดี	 และร่วมการประชุมวิชาการฯ	 สามารถชมภาพบรรยากาศได้ท่ี 
ภาพกิจกรรมท้ายฉบับค่ะ
	 ท้ายนี้	 ขอขอบคุณบทความดี	ๆ	ที่น่าสนใจ	จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	 และคอลัมน ์
ประจำาฉบับ	จากสถาบันโภชนาการค่ะ
		 	 	 	 	 	 	 						ขอบคณุทกุทา่นท่ีติดตามขา่วสภาคณาจารย์
	 	 	 	 	 	 	 	 	 พบกันใหม่ฉบับหน้า
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เม่ือฉันคุยกับธรรมชาติ ต้นไม้ เม่ือฉันคุยกับธรรมชาติ ต้นไม้ 
ลำาธาร ภูเขา ทะเล…ลำาธาร ภูเขา ทะเล…

บทความโดยบทความโดย
อาจารย์ ดร. จิตรกร รามันพงษ์ อาจารย์ ดร. จิตรกร รามันพงษ์ 

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

“เบื่อ”	“เซ็ง”	“ไม่มั่นคง”	“อึดอัดใจ”	“เครียด”	“เศร้า”	“เหงา”	“ท้อ”	“เสียใจ”	“สับสน”	
“รำาคาญ”	“กลุ้มใจ”	“โกรธ”	“ผิดหวัง”	“หงุดหงิด”

	 ผมเชื่อว่าชีวิตของคนเราย่อมผ่านความรู้สึกด้านลบเหล่านี้มาแล้ว	ผมเองก็เช่นกัน...
	 มันไม่ใชเ่รือ่งผดิท่ีจะมคีวามรูสึ้กดา้นลบพวกน้ีเกิดขึน้กับตวัของเรา	เพราะมันเปน็เรือ่งปกติและธรรมดามาก
ท่ีมนุษย์คนหน่ึงจะมีความรู้สึกแบบน้ีได้	 แต่ส่ิงสำาคัญคือเราจะจัดการกับความรู้สึกเหล่าน้ีได้อย่างไร	 เพราะถ้าหาก 
เราปล่อยไว้	มันไม่ส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ	ทั้งกับตัวเราและคนรอบข้างอย่างแน่นอน

	 ในบทบาทของนักวจิยัดา้นส่ิงแวดล้อม	และ	ธรรมชาตบิำาบัด		ท่ีได้ศกึษาวจิยัด้านความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษย์
กับปัจจัยแวดล้อมทางธรรมชาติรอบ	ๆ	 ตัว	รวมถึงการพิสูจน์ด้วยตัวเอง	ผมค้นพบว่า	 วิธีหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพท่ี 
จะช่วยให้เราสามารถจัดการกับความรู้สึกแย่	 ๆ	ความรู้สึกด้านลบ	รวมถึงการหาคำาตอบจากคำาถามท่ีแสนยากได้	 
วิธีนั้นก็คือ	“การคุยกับธรรมชาติ”

	 อาจจะฟังดูแปลก	ๆ	ว่าเราจะคุยกับธรรมชาติได้อย่างไร	?		แต่ก็อยากให้ลองเปิดใจดูครับว่า	“แล้วทำาไมเรา
จะคุยกับธรรมชาติไม่ได้	?”

	 ในวันท่ีเราท้อ	 รู้สึกแย่	 หรือ	 เผชิญกับคำาถามหรือปัญหาท่ีหาทางออกไม่ได้	 ในเวลาท่ีเราพยายามคิดหา
ทางออกอยู่คนเดียว	คิดเท่าไหร่ก็ดูเหมือนจะย่ิงทำาให้สับสน	บางคนเลือกค้นหาคำาตอบจากการอ่าน	การฟัง	หรือ	 
การปรึกษากับใครสักคน	 ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิท	คนในครอบครัว	หรือแม้กระทั่งคนแปลกหน้า	 (อาจเป็นหมอดู	หรือ
หมอเดา)	แต่คงมีไม่มากนักที่จะหันไปถาม	หรือ	ปรึกษากับธรรมชาติ	เช่น	ต้นไม้	ดอกไม้	ลำาธาร	ภูเขา	ทะเล...

	 ผมเป็นคนหน่ึงท่ีเคยถามคำาถามกับธรรมชาติ	 ในตอนแรกท่ีผมได้รู้จักวิธีน้ี	 ถามครั้งที่หน่ึง...ครั้งที่สอง...
ครั้งที่สาม...	ก็ยังไม่ได้คำาตอบ	ผมจึงถามไปเรื่อย	ๆ	จนพบว่าคำาตอบไม่ได้มาในรูปแบบของคำาพูด	คำาปลอบประโลม	
หรือ	 เสียงกระซิบข้าง	 ๆ	 หู	 ในทันที	 ส่วนมากจำาเป็นต้องอาศัยเวลา	 และความสม่ำาเสมอ	ผมต้องออกไปเจอกับเขา	
(ธรรมชาติ)	 บ่อย	ๆ	พูดกับเขา	 (ธรรมชาติ)	 บ่อย	ๆ	 และอยู่กับเขา	 (ธรรมชาติ)	นาน	ๆ	อย่างน้อยครั้งละประมาณ	 
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30	นาที	 และผมก็ยังพบอีกว่าคำาตอบ	หรือ	การปลอบโยนจากธรรมชาติ	อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้	อาจเป็นตอนที่ 
เรากำาลังเดินอยู่ริมชายหาด	หรือ	กำาลังน่ังมองพระอาทิตย์ตกอยู่บนภูเขา	หรือ	อาจเป็นไปได้ท่ีเราจะได้รับคำาตอบ 
หลังจากที่เราได้ถามไปสักพักใหญ่	ๆ	หรือ	หลังจากที่เรากลับมาถึงบ้านแล้ว	คำาตอบที่ผมหมายถึงนั้นจะมาในรูปแบบ
ของความสุข	ความสงบ	ความสบายใจ	การผ่อนคลาย	และความปลอดโปร่งที่ช่วยให้เราสามารถคิดหาคำาตอบ	หรือ
แกปั้ญหาในเรือ่งท่ียังคา้งคาใจอยู่ได	้และน่ันทำาให้ผมเชือ่วา่มนุษย์เชือ่มโยงและผูกพนักับธรรมชาติจนยากท่ีจะแบ่งแยก
ออกจากกันได้	และธรรมชาติจะเป็นเพื่อนที่คอยรับฟังและอยู่เคียงข้างเราเสมอ

แล้วจะคุยกับธรรมชาติได้อย่างไร ?
	 แม้จะฟังดเูหลือเชือ่วา่มนุษย์จะสามารถส่ือสารกับธรรมชาติได้จรงิหรอื	แทจ้รงิแล้วการสือ่สารกับธรรมชาติ
น้ัน	 ไม่ได้ถูกจำากัดอยู่ท่ีการส่ือสารด้วยภาษาของมนุษย์เพียงอย่างเดียว	 เราสามารถส่ือสารกับธรรมชาติได้	 และ
ธรรมชาติก็สื่อสารกับมนุษย์ได้เช่นกัน	นึกถึงว่าเราสามารถรับรู้สิ่งต่าง	ๆ	รอบตัวผ่านประสาทสัมผัสที่หลากหลาย	
และน่ีแหละ	 !	คือวิธีท่ีเราจะสามารถส่ือสาร	หรือ	พูดคุยกับธรรมชาติได้	 เช่น	 ผิวหนังของเรารับรู้ถึงลมที่พัดผ่าน	 
จมูกของเราได้กล่ินของไอดินหลังฝนตก	ดวงตาของเรารับรู้ถึงป่าไม้ที่เขียวขจี	 ท้ังหมดนี้คือวิธีท่ีธรรมชาติส่ือสาร 
กับเรา

	 เมือ่เราเครยีด	หรอื	กังวลกับปัญหา	รา่งกายของเราตอบสนองต่อความเครยีดเหล่าน้ันโดยทันทีเป็นอตัโนมัติ	
ซึ่งน่ีเองย่อมส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา	 และลดทอนความคิดสร้างสรรค์	 แต่เม่ือเราได้ใกล้ชิดกับ 
ธรรมชาติ	น่ันหมายความวา่เรากำาลังพาตัวเราไปสู่สภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมต่อการพกัผ่อนและผ่อนคลาย	ซึง่การ
ใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติจะช่วยฟื้นฟูความเหนื่อยล้าทางจิตใจ	หรือ	ความเหนื่อยล้าจากการใช้ความคิดได้
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ภาพถ่าย	วันที่	30	ธันวาคม	2566		สถานที่	Marian	Hiking	Trail,	Taiwan

	 ดังน้ัน	 การพูดคุยกับธรรมชาติใน
ภาษาของธรรมชาติ	 จะเป็นการเชื่อมโยงตัว
เรากับต้นไม้	 ดอกไม้	 ใบหญ้า	 ภูผา	 ลำาธาร	
ชายหาด	 แม่น้ำา	 ทะเล	 และอีกมากมาย	 แล้ว
ธรรมชาติเหล่าน้ันอาจทำาให้เราได้คำาตอบท่ี
หาไม่ได้จากที่อื่นก็เป็นได้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Ramanpong, J.,	Yin,	J.,	Zhang,	C.-J.,	Chen,	H.-T.,	Tsai,	M.-J.,	Spengler,	J.	D.,	&	Yu,	C.-P.	(2024).	The	effects	 
	 of	viewing	forests	with	different	planting	densities	on	physiological	and	psychological	responses:	A	 
	 between-subject	experiment.	Trees, Forests and People, 16,	100551.	
Yin,	J.,	Ramanpong, J.,	Chang,	J.,	Wu,	C.-D.,	Chao,	P.-H.,	&	Yu,	C.-P.	(2023).	Effects	of	blue	space	exposure 
	 in	urban	and	natural	environments	on	psychological	and	physiological	responses:	A	within-subject	 
	 experiment.	Urban Forestry & Urban Greening, 87,	128066.	

เริ่มต้นง่าย	 ๆ	 แค่การออกไปเดินเล่นเตร่	 ๆ	 
หรือ	 น่ังเล่นในสวนสาธารณะสงบ	ๆ	 ใกล้	 ๆ	 
สัก	2	ครัง้ต่อสัปดาห์	ครัง้ละ	15-20	นาที	หรอื	
ถ้าหากมีเวลาอาจเดินทางไกลสักหน่อยไป 
ยังพื้นท่ีธรรมชาติ	 หากิจกรรมท่ีทำาให้เรา 

ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ	 และมีเวลาได้อยู่กับธรรมชาติมากขึ้น	 เช่น	การเดินป่า	กางเต็นท์พักแรม	 เล่นน้ำาตก	หรือ	 
น่ังฟังเสียงคล่ืนชิว	 ๆ	 ริมทะเล	 และส่ิงสำาคัญท่ีเราควรจะทำาเม่ือต้องการท่ีจะพูดคุยกับธรรมชาติในที่น้ัน	 ๆ	 คือ	 
การหายใจเข้า-ออก	 ช้า	 ๆ	 ลึก	 ๆ	 ให้เต็มปอด	 ส่ิงน้ีจะทำาให้จิตใจของเราสงบและเชื่อมโยงกับธรรมชาติได้ดีขึ้น	 
ไม่แน่ในอนาคตหากทุกคนช่วยกันยืนยันว่า	การออกไปสัมผัสกับธรรมชาติมีส่วนช่วยให้สุขภาพกายและใจของเรา 
ดีขึ้น	เราอาจจะได้เห็น	บัตรเข้าอุทยานแห่งชาติ	เป็นสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพของชาวมหิดลก็เป็นได้

	 ทุกท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมบทความวิชาการของผม	 ท่ีเก่ียวข้องกับการสัมผัสกับธรรมชาติและ 
สุขภาพได้	ตามที่ระบุในเอกสารที่เกี่ยวข้องครับ

ออกไปสัมผัสกับธรรมชาติ
กันเถอะครับ ! 

mu
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พิธีรับโล่พระราชทานรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
การประชุมวิชาการและการนำาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำาปี 2567

 ท่ีประชมุประธานสภาอาจารย์มหาวทิยาลัยแห่งประเทศไทย	(ปอมท.)	ได้ดำาเนินการสรรหาและคดัเลือก
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ	ประจำาปี	พ.ศ.	2567	 เป็นท่ีเรียบร้อย	 ท้ังน้ี	 เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ 
ในระดับอุดมศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นด้านการสอน	และการถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์	ให้ปรากฏเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่สังคมสืบไป	

	 ผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ	ประจำาปี	พ.ศ.	2567	มีดังนี้	
	 1.	อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ	สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	ได้แก่
	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.อภิรัตน์	เลาห์บุตรี	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 2.	อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ	สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ได้แก่	
	 	 ศาสตราจารย์	ดร.	นพ.สิทธิศักดิ์	หรรษาเวก				จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 3.	อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ	สาขาสังคมศาสตร์	ได้แก่
	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.เกียรติสุดา	ศรีสุข	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 4.	อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ	สาขามนุษยศาสตร์	ได้แก่
	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.โสภนา	ศรีจำาปา	 มหาวิทยาลัยมหิดล
	 5.	อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ	สาขาศิลปกรรมศาสตร์	ได้แก่
	 	 ศาสตราจารย์	ดร.จิรวัฒน์	พิระสันต์	 มหาวิทยาลัยนเรศวร
	 6.	อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ	สาขารับใช้สังคม	ได้แก่
	 	 ศาสตราจารย์	นพ.ชาญวิทย์	พรนภดล	 มหาวิทยาลัยมหิดล

	 ท้ังน้ี	 ได้จัดให้มีพิธีรับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 ในงานประชุมวิชาการระดับชาติประจำาปี	พ.ศ.	2567	ของท่ีประชุมประธาน
สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	 (ปอมท.)	 ร่วมกับสภาพนักงาน	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จังหวัด	
ขอนแก่น	ในวันที่	21-22	พฤศจิกายน	2567	ณ	โรงแรม	อวานี	ขอนแก่น	โฮเทล	แอนด์	คอนเวนชั่น	เซ็นเตอร์

	 นอกจากนี้	การจัดประชุมวิชาการประจำาปีของ	ปอมท.	ครั้งนี้	ยังมีเป้าหมายเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นในกลุ่มของคณาจารย์และสมาชิกสภาคณาจารย์ในประเด็นท่ีสำาคัญและเร่งด่วนทางการศึกษา
ระดบัอดุมศกึษาของประเทศไทย	โดยไดร้บัเกยีรติจาก	ศาสตราจารย	์ดร.ศภุชยั	ปทมุนากลุ	ปลดักระทรวงการ
อุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	 เป็นประธานในพิธีเปิด	 และปาฐกถาพิเศษ	 เรื่อง	 “นโยบายของ
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กระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร	์วจิยั	และนวตักรรม	ท่ีเกีย่วขอ้งกับปัญญาประดษิฐ”์	โดยมุ่งเน้นในดา้น
ให้ประเทศไทยเป็น	Hub	ในการผลิตทรพัยากรมนุษยด้์าน	AI	ซ่ึงหลักสูตรการเรยีนการสอนจะเปล่ียนเป็นการ
นำา	AI	 เข้ามาเสริมในหลักสูตรต่าง	 ๆ	 ด้วยการเน้นผลิตบุคลากรแบบ	Higher	Skilled	Workforce	หรือ	 
แรงงานที่มีทักษะสูง	เนื่องจากประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตอัตรากำาลังออกมาได้เท่าความต้องการของการ
ลงทุนในประเทศ	โดยประเทศไทยได้เร่ิมทำาหลักสูตร	Semi-Conductor	ขึน้เพือ่มุ่งตอบสนองอตุสาหกรรม	5.0	 
เพื่อตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล	 (Digital	Economy)	ซึ่งการผลิตบุคลากรด้าน	AI	จำาเป็นต้องเน้น 
ด้าน	 ‘AI	 Literacy’	หรือ	 ‘ความฉลาดรู้ทางเอไอ’	 โดยต้องปรับหลักสูตรให้มี	AI	 เข้าไปรวมอยู่ในหลักสูตร 
ต่าง	ๆ	หรือ	การจัดทำาแผนการเรียนท่ีสามารถดึงคนท่ีจบการศึกษาไปแล้วให้กลับมาเรียนใหม่	 ท้ังนี้เพราะ 
มหาวิทยาลัยในปัจจุบันให้บริการเพียงกลุ่มคนที่มีอายุ	 18-23	 ปี	 ดังน้ัน	 ทุกมหาวิทยาลัยต้องปรับแผน 
การเรยีนการสอนเพือ่ดึงกลุ่มคนวยัทำางาน	และผูสู้งวยักลับเขา้มาเรยีนรูเ้พือ่เพิม่พนูทกัษะ	โดยมหาวทิยาลัย
ต้องปรับรูปแบบการเรียนให้อยู่ในรูปของ	การเรียนรู้ตลอดชีวิต	หรือ	Lifelong	Learning	ต้องพิจารณาว่าจะ
มีกระบวนการในเรื่องน้ีอย่างไร	หรือ	สร้างระบบนิเวศน์ในการเรียนรู้อย่างไรเพื่อสร้าง	 Lifelong	Learning	
Culture	ซึง่การจะสร้างวฒันธรรมการเรยีนรู้ได้ต้องประกอบดว้ย	2	ส่วนคอื	Growth	Mindset	ซ่ึงเป็นวธีิคดิ
ท่ีเช่ือว่าทักษะและความรู้	 ความสามารถของเรา	สามารถพัฒนาได้	 ผ่านการเรียนรู้และการพยายามฝึกฝน	 
และ	Adaptability	to	Change	หรือ	การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง	ทั้งในสถานที่เรียน	หรือ	สถานที่
ทำางาน	นอกจากนี้	การประเมินขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยในมิติต่าง	ๆ	 	พบว่า	มหาวิทยาลัยในไทย 
มีความก้าวหน้าในดา้นคณุภาพงานวจิยั	โดยผลงานวจิยัไดร้บัการยอมรบัและการอา้งองิ	รวมทัง้	มหาวทิยาลัย
ในไทยมีการพฒันาในการสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมและการสรา้งสิทธิบตัร	ซ่ึงมีส่วนสำาคญัในการพฒันา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีของประเทศ	 แต่มหาวิทยาลัยไทยยังคงตามหลังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคใน 
ด้านคุณภาพการศึกษา	อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์	และสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอน	นอกจากนี้	
มหาวิทยาลัยไทยยังต้องใช้ความพยายามเพื่อเข้าสู่กลุ่มมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด	200	อันดับแรกของโลก	ให้ได้	
ส่วนความสามารถในการสร้างนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ข้อมูลในหลายด้าน	 เช่น	 โครงสร้าง 
พ้ืนฐานนวัตกรรม	 การวิจัยและพัฒนา	 การศึกษา	 และการพัฒนาธุรกิจ	 ซ่ึงช่วยให้มองเห็นโอกาสและ 
ความท้าทายในการขับเคลื่อนนวัตกรรม	และวางแผนการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม

	 การจัดการประชุมวิชาการฯ	ในครั้งนี้	มีการเสวนาวิชาการ	เรื่อง	“จริยธรรมและจรรยาบรรณการใช้
ปัญญาประดิษฐ์กับการวิจัย	 และการปฏิบัติงาน”	 โดยวิทยากร	 ได้แก่	ศาสตราจารย์	ดร.สมชาย	วงศ์วิเศษ	
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ	ีศาสตราจารย์	ดร.ภูมินทร	์บุตรอนิทร	์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร	์
และอาจารย์ภัทร์วดี	มาศภูมิ	Microsoft	Trainer	Certify	ผู้เชี่ยวชาญ	Microsoft	Copilot	และการบรรยาย	
เรื่อง	 “Digital	Money	 และ	Blockchain	 Technology	 ท่ีส่งผลต่อการศึกษา	 เศรษฐกิจและสังคม”	 โดย	 
คุณชานน	จรัสสุทธิกุล	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	ฟอร์เวิร์ดแลปส์	จำากัด	เจ้าของแพลตฟอร์ม	DeFi	
Forward	และผู้เชีย่วชาญดา้น	Blockchain		รวมท้ัง	การนำาเสนอผลงานวจิยัแบบวาจา	และแบบโปสเตอรจ์าก
คณาจารย์	บุคลากรสายปฏิบัติการ	และนิสิตนักศึกษา	การประชุมวิชาการฯ	ในครั้งนี้	มีจำานวนผู้เข้าร่วมการ
ประชุมกว่า	400	คน

โดย   ท่ีประชมุประธานสภาอาจารย์มหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย (ปอมท.)
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คอลัมน์ “กินดี ปลอดภัย ไกลโรค”คอลัมน์ “กินดี ปลอดภัย ไกลโรค”
จากหนังสือ 45 เรื ่องเล่าอาหารและโภชนาการ จากหนังสือ 45 เรื ่องเล่าอาหารและโภชนาการ 

กินดี ปลอดภัย ลดโรคกินดี ปลอดภัย ลดโรค
สถาบันโภชนาการสถาบันโภชนาการ
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 อ. ดร.ธิติคม พัวพันสวัสด์ิ รองประธานสภาคณาจารย์ คนท่ี 1 และ ผศ. ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย รองประธาน 
สภาคณาจารย์ คนท่ี 2 ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำาปี พ.ศ. 2567 ภายในงานมีพิธีมอบโล่รางวัล
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
ประจำาปี 2567 โดยในปีน้ี อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำาปี 
พ.ศ. 2567 จำานวน 2 ท่าน ได้แก่ รศ. ดร.โสภนา ศรีจำาปา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น
แห่งชาติ สาขามนุษยศาสตร์ และ ศ. นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น
แห่งชาติ สาขารับใช้สังคม เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ 
จังหวัดขอนแก่น

      ศ. ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม เย่ียมชมบอร์ดแสดงผลงานของอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ



บรรณาธิการประจำาฉบับ     ผศ. ดร.กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย ์ 

กองบรรณาธิการ   ผศ. ดร.กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย ์  ผศ. ดร.จรรยา ธัญญาด ี  ผศ. ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช  
    อ. ดร.ทรงพล องค์วัฒนกุล  อ. ดร.บุญมี พวงเพชร  อ. ทพญ.ปนิดา ภาวิไล  ผศ. ดร.ปรัญรัชต์  
    ธนวิยุทธ์ภัคดี  อ.รชตวรรณ เฉียบฉลาด  ผศ. ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย  รศ. ดร.สันติ มณีวัชระรังษี 

ประสานงานกลาง   พัชญา วงษ์วันทนีย์  ดาริน พรหมศิลป์
ออกแบบและจัดทำารูปเล่ม   พรศิริ บุญมาวงค์

เจ้าของ    สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล		สำานักงานอธิการบดี		มหาวิทยาลัยมหิดล		ชั้น	5
	 	 	 	999		ถนนพุทธมณฑลสาย	4		ต.ศาลายา		อ.พุทธมณฑล		จ.นครปฐม		73170
	 	 	 	โทรศัพท์	:	0-2849-6351-2		โทรสาร	:	0-2849-6350

ข่าวสภาคณาจารย์ 
เป็นหนังสือในมหาวิทยาลัย และเป็นสื่อระหว่างคณาจารย์ ในการรับฟังแลกเปลี่ยนทัศนคติ   
ข้อคิดเห็น ทั้งด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการ และอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย บทความ ข้อคิด 
จดหมาย เป็นความเห็นของผู้เขียนเท่านั้น มิใช่ความเห็นของสภาคณาจารย์ เกณฑ์การพิจารณา 
บทความเป็นไปตาม www.senate.mahidol.ac.th/th/regulation.html

 รรณาธิการแถลง บ
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย์

สวัสดีค่ะ เพ่ือน ๆ ชาวมหิดลทุกท่าน
	 การประชุมวิชาการและการนำาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ	 ประจำาปี	พ.ศ.	 2567	 จัดโดยท่ีประชุม 
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	 (ปอมท.)	 ร่วมกับสภาพนักงาน	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 
ได้ผ่านพ้นไปแล้ว	 ในงานนี้มีพิธีรับโล่พระราชทานรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติด้วยค่ะ	 ขอแสดงความยินดี 
อีกครั้งกับ	 รศ.	ดร.โสภนา	ศรีจำาปา	สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย	 และ	ศ.	นพ.ชาญวิทย์	พรนภดล	 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

	 ในการประชุมครั้งน้ี	 ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (อว.)	 กล่าวถึง 
การผลิตทรัพยากรมนุษย์ด้าน	AI	การเรียนการสอนจะเปล่ียนเป็นการนำา	AI	 เข้ามาเสริมในหลักสูตร	 เน้นผลิต
บุคลากรท่ีมีทักษะสูง	การเรียนรู้ควรปรับเป็นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 สำาหรับการประเมินขีดความสามารถ 
ของมหาวิทยาลัยในมิติต่าง	ๆ	พบว่า	มหาวิทยาลัยไทยยังคงตามหลังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค	ด้านคุณภาพ
การศึกษา	อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์	และสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอน	นอกจากนี้	มหาวิทยาลัยไทย
ยังต้องใช้ความพยายามเพื่อเข้าสู่กลุ่มมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด	 200	 อันดับแรกของโลก	 ซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าว 
จากส่ือต่าง	ๆ	 ท่านได้พูดถึงนโยบายเร่งด่วนที่จะขับเคล่ือนด้านอุดมศึกษา	 เช่น	การยกระดับห้องปฏิบัติการใน
มหาวิทยาลัย	การจัดให้มีหลักสูตรที่มีการฝึกประสบการณ์ในระหว่างเรียนมากขึ้น	การยกระดับภาษาอังกฤษ 
ของนักศึกษา	นโยบาย/ทิศทางต่าง	 ๆ	 เก่ียวกับอุดมศึกษาเหล่านี้	 จะเข้ามาท้าทายและเปล่ียนแปลงการทำางาน	 
พวกเราเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้	ปรับตัวและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องกันนะคะ

	 สถาบันโภชนาการได้ให้ข้อมูลจากผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเส่ียงต่อสุขภาพจาก 
อันตรายของไมโครพลาสติคที่ปนเป้ือนในอาหาร	 หากสะสมอยู่ในร่างกายเรื่อย	 ๆ	 อาจมีผลต่อสุขภาพได้ 
ในระยะยาว	 ดังน้ันไมโครพลาสติกจึงเป็นภัยเงียบที่เราควรตระหนักและหาทางป้องกัน	 ติดตามรายละเอียดได้ 
ในฉบับนี้ค่ะ

	 ไม่วา่จะเป็นส่ิงใหม่	ๆ 	ท่ีเขา้มาอยา่งรวดเรว็	ปัญหาส่ิงแวดล้อม-มลภาวะ-ความแปรปรวนของสภาพอากาศ	
ความปลอดภัยด้านอาหาร	ฯลฯ	ล้วนก่อใหเ้กิดแรงกดดัน	ความวิตกกังวลที่จะส่งผลกระทบตอ่การดำาเนินชีวิตได้	
ข่าวสภาคณาจารย์ฉบับนี้จึงขอเสนอแนวทาง	 “ธรรมชาติบำาบัด”	ด้วยเทคนิคการคุยกับธรรมชาติ	 เป็นตัวเลือก
หนึ่งในการดูแลสุขภาพกาย	และใจเพื่อชีวิตที่สดใสของพวกเรานะคะ

	 	 	 	 	 	 พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจได้อีกในฉบับต่อ	ๆ	ไปนะคะ


